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รายงานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดี ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 
“เด็กไทยสายตาดีในกรุงเทพมหานคร” 

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30- 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น  สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 4 กรมอนามัย 

ผ่านระบบ Zoom Meeting  
************************************************ 

ผู้เข้าร่วมประชุม On site  
1. นายแพทย์เอกชัย  เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย   ประธานการประชุม 
2. นายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
3. นางปนัดดา จั่นผ่อง   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (PM) 
4. นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม Online  
1. รศ.นายแพทย์อนุชิต ปุญญทลังค์  รองประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  
2. ศ.วุฒิคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์  ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  
3. นายแพทย์อนุกูล  ไทยถานันดร์   ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาตา 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร 
4. แพทย์หญิงกิตติยา มหามงคล    เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  สาขาตา    

จักษุแพทย์ โรงพยาบาลนครปฐม 
5. นายแพทย์พรเทพ  พงศ์ทวิกร   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
6. แพทย์หญิงสุมาลิน ตรัยไชยาพร  จักษุแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
7. นายแพทย์วรากร  เทียมทัด   จักษุแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี 
8. แพทย์หญิงกุลนันทน์  ลีนุตพงษ์   จักษุแพทย์ โรงพยาบาลเลิศสิน 

9. นายแพทย์กฤช  ลี่ทองอิน   ที่ปรึกษา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
10. นายดนัย ตันเกิดมงคล  คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
11. นายเมธี จรัสอรุณฉาย   รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

12. แพทย์หญิงนภัสชล  ฐานะสิทธิ์  รก.ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 

13. แพทย์หญิงลลิดา  วีระวิทยานันต์  จักษุแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

14. แพทย์หญิงรุจยา  ด่านอุตรา จักษุแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี  

15.  พ.ท.นายแพทย์วรพจน์ ศรีมานนท์ จักษุแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า   

16. นายแพทย์ศักดิ์ชัย  ใช้กิจจา จักษุแพทย์ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ   

17. นายแพทย์พีรพงษ์  ธูปหอม จักษุแพทย์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ  

18. น.ท.นายแพทย์วรัศช์ภรณ์  พลอยประสิทธิ์  จักษุแพทย์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช    
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19. ผศ.(พิเศษ) พญ.สุนทรี  ธิติวิเชียรเลิศ  จักษุแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี 

20. ผู้แทนสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

21. ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) กรุงเทพมหานคร 

22. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประธานการประชุม 

แจ้งที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ จะมีประเด็นการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีในกรุงเทพมหานคร 
จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 3.1 การขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565  

นางปนัดดา จั่นผ่อง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย : 
นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีในกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2565 จาก HM 
เด็กไทยสายตาดีวิถีชีวิตใหม่สู่การเรียนรู้ที่ดีกว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยสายตาดีในกรุงเทพมหานคร  ปี 2565 
1. ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่าย 

  - รณรงค์คัดกรองสุขภาพสายตานักเรียน ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 
  - สร้างความร่วมมือและสนับสนุนของโรงพยาบาล 
  - สร้างสัมพันธภาพหน่วยบริการสถานศึกษา 

2. สร้างเสริมสมรรถนะ 
  - เพ่ิมพูนทักษะและสมรรถนะความรู้แก่บุคลากร สาธารณสุข ศูนย์บริการสุขภาพ/ครู (อบรมครู ก) 

- เพ่ิมขีดความสามสามารถสร้างความรอบรู้ ผ่านสื่อออนไลน์ ( E- learning) 
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3. กำกับติดตามและรายงานผล 
  - บันทึกผลการตรวจคัดกรองสายตา 
  - รายงานผลผ่าน HDC-SH / VISION 2020 

ประธาน : จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ค่อนข้างชัดเจนว่า ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียน
หลายสังกัด โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีนักเรียนชั้นป.1 กว่า 30,000 คน โรงเรียนสังกัดเอกชน เกือบ 
30,000 คน และโรงเรียนสังกัดสพฐ. 37 แห่ง กระทรวงศึกษาธิการมีประเด็นหรือรายละเอียดจะเข้าร่วม
ขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างไร 

แพทย์หญิงนภัสชล ฐานะสิทธิ์ รก.ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร : 

การดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย ดูแล
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 แห่ง เรื่องการตรวจสุขภาพ มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน
ทั้งหมด 69 แห่ง ในพื้นที่ 50 เขต มีผู้รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติหนา้ที่
ในการดูแลสุขภาพนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนการตรวจคัดกรองสายตานักเรียน พยาบาลจะ
เป็นผู้ตรวจคัดกรองสายตานักเรียน และมีการอบรมการตรวจคัดกรองสายตานักเรียนให้กับครู ตั้งแต่ปี 2559 
ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่พยาบาลจะเป็นผู้ตรวจคัดกรองสายตาให้กับนักเรียนเอง ปีละ 1 ครั้ง และจะตรวจคัด
กรองสายตานักเรียนชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา  

การดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีในกรุงเทพมหานคร ปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 
ทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปิดเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวนนักเรียนชั้น ป.1 
ได้คัดกรองสายตา จำนวนทั้งสิ้น 32,404 คน พบสายตาผิดปกติ จำนวน 3,905 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ
ได้รับการส่งต่อ จำนวน 1,080 คน คิดเป็นร้อยละ 27.66 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

• ไม่มีฐานข้อมูลทีจ่ะเชื่อมกับโรงพยาบาล สามารถวัดแว่นสายตาให้เด็กได้ ส่วนโรงพยาบาลจะ
บันทึกข้อมูลเข้าไปที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกรุงเทพมหานครยังไม่มีการ
เชื่อมฐานข้อมูลตามเขตสุขภาพ  

• ขาดระบบการส่งต่อและติดตาม เมื่อคัดกรองและแจ้งผลการตรวจให้กับโรงเรียนและผู้ปกครองแล้ว 
ไม่ได้มีการเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ หรือสิทธิ์ของเด็กอยู่ต่างจังหวัด 

• สถานการณ์การระบาดของโรค COVID- 19 ทำให้การคัดกรองไม่ครอบคลุมในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
3.2 ความเชื่อมโยงสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครกับหน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลที่ตอบรับเข้า

ร่วมโครงการเด็กไทยสายตาดีในกรุงเทพมหานคร จำนวน 12 แห่ง จำแนกเป็น 9 แห่ง อยู่ในพื้นทีส่วนกลาง
กรุงเทพมหานคร และอยู่นอกกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 
857 แห่ง สังกัด กรุงเทพมหานคร 437 แห่ง สังกัด สพฐ. 37 แห่ง สังกัด สช. 383 แห่ง 
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ยังมีโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว อีก 1 แห่ง ที่ยังไม่ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาว่า จะแบ่งพ้ืนที่อย่างไร ให้สะดวก
ทั้งโรงพยาบาลและโรงเรียน การส่งต่อพบจักษุแพทย์ เพราะบางโรงพยาบาลไม่สะดวกในการเคลื่อนที่ไปตรวจ
ที่โรงเรียน ตัวอย่างการจับคู่ของโรงพยาบาลและสถานศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 แนวทางการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดีในกรุงเทพมหานคร ปี 2565 
      กับการบริหารจัดการตามเขตพ้ืนทีก่รุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สพฐ. เอกชน  

ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : สนับสนุนแว่นตา กลุ่มเป้าหมายเด็กไทยทุกคน อายุ 3-
12 ปี อนุบาล 1- ประถมศึกษาปีที่ 6 การให้บริการต่อจากงานอนามัยโรงเรียนที่มีการตรวจคัดกรองสายตาแล้ว
พบความผิดปกต ิแบ่งเป็น 2 ส่วน  

1. ส่วนเลนส์สายตาผิดปกติทั่วไป (Stock lens) ใช้สำหรับเด็กท่ีมีค่าสายตา ช่วง -6.0 ถึง + 6.0 หรือ 
สายตาเอียงไม่เกิน -2.0D จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา อันละ 600 บาทต่อคนต่อปี 

2. เลนส์สายตาผิดปกติต้องสั่งตัดพิเศษ (Lab lens) ใช้สำหรับเด็กท่ีมีค่าสายตาผิดปกติ ที่มีกำลังเลนส์
เกินช่วงเลนส์สายตาผิดปกติทั่วไป หรือมีปัญหาความผิดปกติทางสายตาด้านอื่น สามารถแก้ไขได้ด้วยแว่น
สายตา จ่ายแบบเหมาจ่าย อัตราอันละ 600 บาทต่อคนต่อปี และส่วนงานอนามัยโรงเรียนตรวจสุขภาพนักเรียน
จะจ่ายให้ 100 บาท 
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รศ.นายแพทย์อนุชิต ปุญญทลังค ์ รองประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  :           
1. ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือแจ้งโรงพยาบาล ตอบเข้าร่วมเพียง 12 แห่ง  

แต่ถ้ากระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือแจ้งทางโรงพยาบาลอาจจะให้ความร่วมมือเข้าร่วมมากกว่านี้ 
2. มีโรงพยาบาลทำโครงการนี้อยู่แล้ว เช่น รพ.ศิริราช จุฬาลงกรณ์ แต่ขอให้ส่งข้อมูลเข้าระบบ 

VISION 2020 แต่ยังไม่แจ้งตอบกลับ ต้องการทำให้ยั่งยืนและเป็นระบบ เป็นสัปดาห์เด็กไทยสายตาดี น่าจะให้
มีทุกโรงพยาบาลเข้าร่วม 

ประธาน : รับไว้พิจารณาและจะนำเรียนปรึกษาอธิบดีกรมอนามัย ประเด็นเชิญชวนหน่วยบริการ
สุขภาพอ่ืนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าร่วมให้กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทในการเชิญเข้าร่วม 

แพทย์หญิงนภัสชล  ฐานะสิทธิ์ รก.ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร :      

เห็นด้วย จะเพ่ิมโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ทำหนังสือเชิญในฐานะเป็นเจ้าภาพหลัก 

แพทย์หญิงรุจยา ด่านอุตรา จักษุแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี : สอบถามค่าใช้จ่ายกรณีเด็ก

นักเรียนถูกส่งมาตรวจที่โรงพยาบาล แต่ไม่จำเป็นต้องได้รับแว่น ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการตรวจคัดกรองเด็ก 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีค่าใช้จ่ายส่วนให้กับโรงพยาบาล หรือไม ่

ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร : ขอรับไปปรึกษากับผู้บริหารก่อน 
ส่วนการตรวจคัดกรองตามที่แจ้งว่า จะไปอยู่ในส่วนของการตรวจสุขภาพนักเรียนงานอนามัยโรงเรียน จะจ่าย
ให้ 100 บาท/ครั้ง/ป ี

นายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) : ค่าใช้จ่ายใน
ต่างจังหวัดในพื้นที่ 12 เขตสุขภาพ จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมารับและขนส่งเด็ก ได้รับอนุญาติจาก
ผู้ปกครอง ประเด็นเหล่านี้ กรุงเทพมหานครดูแลระบบงานและค่าใช้จ่ายนี้จะสนับสนุนอย่างไร เรียนหารือที่
ประชุมและผู้เกี่ยวข้อง และร่วมหารือชี้แจงให้เข้าใจในรายละเอียดกันให้มาก รวมทั้งสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจะได้นำประเด็นเหล่านี้หารือเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้วย  
 แพทย์หญิงกิตติยา มหามงคล  เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
สาขาตา : ส่วนของ SP ตา เรื่อง การคัดกรองสายตานักเรียน พยายามจะคัดกรองให้มากท่ีสุดในโรงเรียนทั้ง 12 
เขตสุขภาพ งานค่อนข้างชัดเจน เพราะวางระบบไว้นานแล้ว ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละเขต จะเรียนรู้จาก
การทำงานที่มีปัญหาที่โรงเรียน มีครูอนามัยช่วยคัดกรอง แต่ที่มีปัญหาคือการขนส่งเด็กนักเรียนจากท่ีอยู่ไกลมา
หน่วย Refection unit ปีนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เอื้อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา
มีบทบาทมากขึ้นในการขนส่งเด็กนักเรียนมา 3 รอบ คือ พาเด็กมาพบจักษุแพทย์ มารับแว่น และตรวจติดตาม
หลัง 6 เดือน ซึ ่งตัดปัญหาการขนส่งและการเดินทางออกไป และ Refection unit แต่ละเขตครอบคลุม
โรงเรียนของแต่ละพื้นที่ พื้นที่ห่างไกลจะมีอปท.ช่วยขนส่ง ส่วนกรุงเทพมหานครต้องมาคุยกันในรายละเอียด
ของแต่ละเขตในกรุงเทพมหานคร เพราะแต่ละเขตมีโรงเรียนค่อนข้างมาก มีความเหลื่อมล้ำมาก 
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ประธาน : ประเด็นการเดินทาง เป็นปัญหาอีกอย่างสำหรับครอบครัวที่ไม่สะดวกไม่มีงบในการเดินทาง 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอว่า สามารถใช้เงินของกองทุนสุขภาพตำบลได้ โดยให้เขียน
โครงการขึ้นมา หรือใช้งบท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ประเด็นกรุงเทพตะวันออกมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราช
ธานีเข้าร่วมเพียงแห่งเดียว จะทำให้ work lode การทำงาน จะเสนอโรงพยาบาลที่อยู่ฝั่งกรุงเทพตะวันออก
สามารถประสานให้เข้ามาร่วมโครงการ ยินดี ต้องขอข้อมูลจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือสำนัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร ว่า จะสามารถเพ่ิมโรงพยาบาเข้ามาร่วมได้อีก เพ่ือจะได้ทำหนังสือขอความร่วมมือ 

นายดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง : เสนอว่า กรุงเทพ
ตะวันออก จะมีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีคลินิกทัศนมาตรอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่
แล้ว ขอเสนอเข้ามาช่วย 

ประธาน : การจับคู่หน่วยบริการ นอกกรุงเทพมหานครและสถานศึกษา จะมีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 
โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ ์(วัดไร่ขิง) 

นายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) : โรงพยาบาล
เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ยินดีช่วยเต็มที่ ส่วนเรื่องรูปแบบต้องมาหารือกัน และร่วมเรียนรู้กัน เบื้องต้น 
Map ไว้ เป็น กรุงธนเหนือกับกรุงธนใต้ อยู่ในเขตพื้นที่ที่ เรามีเครือข่ายอยู่แล้ว ขออนุญาตประสานกันใน
รายละเอียดต่อไป 

ศ.วุฒิคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย : 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จะช่วยดูแลกรุงเทพเหนือ เสนอให้ รศ.นพ.อนุชิต ช่วยดูภาพรวมให้ครอบคลุมพื้นที่  
ถ้าโรงเรียนคัดกรองเบื้องต้นแล้ว โรงพยาบาลต่างๆ น่าจะเป็นศูนย์รับส่งต่อได้ 

ประธาน : กรุงเทพเหนือ จะเป็นโรงพยาบาลภูมิพล และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
แพทย์หญิงรุจยา  ด่านอุตรา จักษุแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี : โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

รับผิดชอบ กรุงเทพมหานครเขตตะวันออก และออกหน่วยโรงเรียนที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล คือ โรงเรียนคันนา

ยาว และโรงเรียนจินดาบำรุง ต้องดูจำนวนนักเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย บางโรงเรียนนักเรียนน้อยอาจจะแบ่ง

มาพอรับได้ ถ้าเอาตามรายชื ่อโรงเรียนอาจจะดูมาก แต่ดูรายละเอียดจำนวนนักเรียนอาจน้อย ถ้าโซน

ตะวันออกโรงเรียนค่อนข้างมาก อาจจะต้องหาทีมมาช่วยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีด้วย 

นายดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  : มหาวิทยาลัย

รามคำแหงสามารถช่วยได้ตามที่โรงพยาบาลขอมา จะให้ลงไปที่จุดไหนให้สำนักอนามัยทำหนังสือแจ้งมา 

รศ.นายแพทย์อนุชิต ปุญญทลังค ์รองประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย : แบ่งงานเป็น 3 
ระยะ ระยะแรก เพื่อให้ทันของขวัญวันเด็กที่กระทรวงสาธารณสุขขอมา ต้องให้ได้โรงเรียนที่คัดกรองเด็กไว้แล้ว 
และส่งรายชื่อมา ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งรายชื่อมา ระยะที่ 2 การวางแผนสำหรับเปิดเทอมครั้งต่อไป ให้
กระทรวงสาธารณสุขส่งจดหมายไปยังโรงพยาบาลที่จะเข้าร่วมก่อน หลังจากนั้น ระยะที่ 3 แบ่งโรงเรียน อาจเป็น
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดสพฐ.ก่อน เพราะโรงเรียนเอกชนมีต้นทุนที่ดี อาจจะไม่เดือดร้อน 
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 นายแพทย์วรากร  เทียมทัด  จักษุแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี : เห็นด้วยกับ รศ.นพ.อาจารย์อนุชิต ว่า 
ทำระยะแรกก่อน เพราะมีรายชื่อนักเรียนเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันทำงานอยู่ 2 ที่ โรงพยาบาลเลิดสิน มีโรงเรียน
ค่อนข้างมาก ส่วนโรงพยาบาลราชวิถี มี 5 โรงเรียน จำนวนเด็กไม่มาก แต่ปัญหาตอนนี้ คือ ไม่สามารถเข้าถึง
ตัวเด็กได้ เนื่องจากโรงเรียนเปิด แต่ลักษณะการเปิด คือ เด็กห้องเดียวกันสลับกันมาเรียน ระยะที่ 2 ช่วงการ
เปิดเทอมอาจจะนำข้อมูลรายชื่อของเด็กมาดูรายละเอียด จะใช้ตามฐานโรงเรียนเดิมหรือจะแบ่งสรรกันใหม่ 

ผู้แทนสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร : ประเด็นนำเสนอเท่าที่ดูขอบเขตการให้บริการสายตา
นักเรียน จะช่วยแก้ปัญหาการจับคู่หน่วยบริการของโรงเรียนกับพื้นที่ โซนกรุงเทพกลางจะมีโรงพยาบาลเข้า
ร่วมสนับสนุนมาก และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโซนกรุงเทพกลาง ทั้ง 41 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดปานกลาง จำนวนนักเรียนไม่มาก โซนกรุงเทพใต้ มีโรงเรียน 58 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่บางแห่ง โรงพยาบาลเลิดสิน น่าจะดูแลได้ โซนกลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีโรงเรียนจำนวนมาก 131 แห่ง 
เป็นเขตใหญ่ เป็นชายขอบและเด็กด้อยโอกาส ตรงกับเป้าหมายของโครงการ ฉะนั ้น หากสามารถจะมี
โรงพยาบาลเข้ามาดูแลเพิ่มจำนวนมากขึ้น ก็จะเป็นโอกาสสำหรับเด็กทำให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 
สำนักอนามัย ต้องหาภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยเข้าร่วมดำเนินการการพัฒนาเด็กด้านสายตา โรงเรียนสังกัด
กร ุงเทพมหานครได ้ร ับการดูแลจากสำนักอนามัย  จะมีศ ูนย ์บร ิการสาธารณสุขประจำทุกเขตของ
กรุงเทพมหานคร และจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลโรงเรียนทุกแห่ง มีการคัดกรองสุขภาพนักเรียน โรงเรียนสังกัด
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 แห่ง ขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกแห่ง 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) : ขอแจ้งว่า ที่ผ่านมา สช.ไม่ได้เข้าร่วม 
หากโรงเรียนทราบอาจจะเข้าร่วม จะแจ้งให้โรงเรียนทราบ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของโรงเรียน จะแจ้งให้ทราบ
ภายหลัง 

ประธาน : กรมอนามัยจะรอข้อมูล ขอปรึกษาสำนักอนามัย หากมีการ kick off สัปดาห์วันเด็ก 
กรุงเทพมหานคร จะมี 6 โซน มีความเห็นอย่างไร 

แพทย์หญิงนภัสชล  ฐานะสิทธิ์ รก.ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
: โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังไม่เปิดเรียนทำการ ไม่น่าทัน 

ผู้แทนสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร : สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ยังไม่เปิดทำการ นโยบาย
ตอนนี้เปิดเฉพาะมัธยมศึกษา ส่วนระดับประถมศึกษายังไม่เปิดเรียน ดังนั้น โอกาสที่จะเปิดตัวโครงการ ระยะ 1 
น่าจะยาก เพราะโรงเรียนยังไม่เปิดเรียน ไม่สามารถบังคับผู้ปกครองให้ส่งเด็กมาร่วมกิจกรรมได้ 

ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) : โรงเรียนยังไม่เปิดเรียน ยังเรียน on line  
 แพทย์หญิงสุมาลิน ตรัยไชยาพร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี : ขอเสนอความเห็นการแบ่งเขต 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีศักยภาพในการรับโรงเรียนได้มากกว่านั้น แตข่ึ้นอยู่กับการบริหารจัดการ 
ต้องทำงานเชิงรุกมากกว่านี้  
 นายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) :   
 1. การจับคู่หน่วยบริการโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ มีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี คณะทัศนมาตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และโรงพยาบาล
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เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ซึ่งส่วนนี้จะต้องมาประชุมหารือร่วมกันกับกรุงเทพมหานครด้วยอีก เพ่ือให้สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งมีศักยภาพและมีประสบการณ์สูงจะได้ร่วมเรียนรู้ ขอหารือนัดหมายไว้ก่อนใน
นามของกรมการแพทย์จะได้อัพเดทในกรรมการชุดนี้ต่อไป  
 2. ตามที่สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้นำเรียนว่า มีการดำเนินการด้านสุขภาพเด็กในโรงเรียน
อยู่แล้ว เรื่องข้อมูลด้านสุขภาพเด็ก พญ.สุธาทิพย์ ทำงานร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้
ฝากเรื่องการอัพเดทคู่มือการตรวจสุขภาพเด็ก มีเรื่องการวัดสายตาอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีเรื ่องการตรวจ
ร่างกายด้านอื่นด้วย เช่น สายตาเด็กเล็กอายุ 4-5 ปี มีการวัดสายตาโดย picture test และช่วงอายุ 6-11 ปี 
การมองเห็นเป็นไปตามช่วงเกณฑ์ตามที่ตั้งไว้ ปีนี้อาจขยับไปที่ 20/40 แล้วแต่พื้นที่ อายุ 12-18 ปี คัดกรอง
เหมือนกัน สิ่งที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือ มีระบบฐานข้อมูล VISION 2020 ของกระทรวงสาธารณสุข ขอให้
รวบรวมข้อมูลเฉพาะเรื่องสายตาส่งมาให้ อย่างน้อยมีข้อมูลนำเสนอทางนโยบายและทางบริหาร ต่อไปจะเป็น
มาตรฐานหรือเกณฑ์กำหนดรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่เป็น national ตามท่ีอธิบดีกรมอนามัยได้วางแนวทางไว้ 
สุดท้ายแต่ละคน มี Personal record และเชื่อมข้อมูลกัน  
 3. เรื่องข้อมูล VISION 2020 กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ กรมอนามัย และกรมการแพทย์เป็น
เจ้าภาพร่วมกันด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนด้านสายตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้รับโอกาส
ให้ดูแลเรื่องข้อมูลนี้ด้วย ซ่ึง SP สาขาตา ได้ทำไว้นานแล้ว ถ้ากรุงเทพมหานครจะมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน 
ในเว็ปไซต์นี้ ขออนุญาติดูข้อมูลของกรุงเทพมหานครว่า ลงข้อมูลไว้อย่างไร และอยู่ในฐานข้อมูลไหน จะได้
เชื่อมข้อมูลร่วมกันต่อไป จะเป็นข้อมูลบุคคลในระบบบริการสุขภาพ เรื่องเว็ปไซต์ VISION 2020 รพ.เมตตา
ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และ SP สาขาตา จะมีการจัดอบรมการใช้งานให้ 

แพทย์หญิงนภัสชล  ฐานะสิทธิ์ รก.ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
: การลงข้อมูลสุขภาพของกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่งจะลงผ่านโปรแกรม BBPPS ของสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ส่วนข้อมูลของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จะลงในโปรแกรมของสำนักอนามัย ถ้าสามารถ
เชื่อมข้อมูลกับ BBPPS ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ VISION 2020 ได้ จะง่ายขึ้น ลดการคีย์
ซ้ำซ้อนของเจ้าหน้าที ่

นายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  : ขออนุญาต
ว่า จะมีการนัดนอกรอบเรื่องการเชื่อมโยงของข้อมูล  

ผู้แทนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : เรื่องการบันทึกข้อมูลต้องนัดหมายหารืออีกครั้ง เพราะ
ขณะนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ได้ใช้ระบบ BBPPS เปลี่ยนมาใช้ กรุงไทย health platform 
ต้องคุยกันเรื่องการเชื่อมโยงของข้อมูลอีกครั้ง เฉพาะส่วนของกรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมอบหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รศ.นายแพทย์อนุชิต ปุญญทลังค ์ รองประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย : วัน kick off 

จะมีนักเรียนจากโรงเรียนพญาไทกับโรงเรียนวัดไผ่ตัน และโรงพยาบาลรามาธิบดีวัดแว่น จะนำเด็กมาเพิ่มให้ 
อาจจะมีนักเรียนชั้นอื่นด้วยที่มีปัญหาเรื่องสายตาและจำเป็นต้องใส่แว่นเข้ามาร่วมด้วย 
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 ประธาน : การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานให้หน่วยบริการ เช่น ค่าบริการตรวจตา ไม่ได้
เกี่ยวกับค่าแว่นตา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะมีงบประมาณ ช่วยในส่วนนี้หรือไม่ 
 นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน  ที่ปรึกษา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : น่าจะอยู่ในเหมาจ่าย      
จะรับไว้พิจารณา 
 นายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ ์ รองผู ้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  : เรื ่อง
ค่าใช้จ่าย หลังจากห้างแว่นท็อปเจริญไม่ได้สนับสนุนแล้ว ระเบียบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ต้องออกแล้ว พร้อมจะให้หน่วยบริการตั้งเรื่องเบิกเงิน แต่โรงพยาบาลจะไปทำสัญญาหาคู่ค้า จ้างเหมาหรือซื้อ
ของ สั่งทำ โรงพยาบาลทั้ง 12 เขตท่ัวประเทศ ต้องมีทักษะ แต่ถ้าโรงพยาบาลยังไม่มีคู่ค้าหรือมีปัญหาเรื่องแว่น
ให้ติดต่อมายังส่วนกลาง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ยินดีเป็นศูนย์กลางให้ จึงนำเรียนสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไว้ 
 รศ.นายแพทย์อนุชิต ปุญญทลังค์  รองประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย  : ฝากให้
กระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือชี้แจงแจ้งรายละเอียดโครงการไปผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

แพทย์หญิงรุจยา  ด่านอุตรา จักษุแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี : สอบถามเรื่องร้านแว่นที่เข้า
ร่วมโครงการ 

นายแพทย์กฤช  ลี่ทองอิน  ที่ปรึกษา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ร้านแว่น ไม่ได้กำหนด
ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน จักษุแพทย์จะเป็นผู้รับรองว่า มีมาตรฐาน ราคาตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กำหนดราคา 600 บาท ไม่ได้จำกัดว่า เป็นบริษัท 

นายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  : เรียนจักษุ
แพทย์ให้ทราบว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่สามารถประกาศเป็นรายยี่ห้อได้ เพราะว่ามี
ข้อจำกัดทางกฎหมาย จึงประกาศคุณสมบัติคุณลักษณะรายละเอียดให้หน่วยบริการหรือโรงพยาบาลไปหา
สินค้าท่ีมีรายละเอียดเช่นนั้น และราคา บริษัทร้านแว่นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประสานไว้  2-
3 ราย ประกาศว่า ทำราคาได้ 600 บาท บริษัทคู่คา้รายใหญ่มีรายชื่อบริษัทคู่ค้าอยู่แล้ว เช่น คลินิกจักษุแพทย์ 
ร้านแว่นที่เป็น play store หรือร้านแว่นในชุมชน  

แพทย์หญิงนภัสชล  ฐานะสิทธิ์ รก.ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
: ถ้าโรงเรียนเปิดเรียน ก็สามารถดำเนินการต่อได้ เพราะขณะนี้โรงพยาบาลเตรียมพร้อมแล้วที่จะลงไปตรวจ
สุขภาพนักเรียน ถ้า Mapping ระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลที่จับคู่ให้ได้ ถ้าเป็นไปได้อยากให้โรงพยาบาลลงไปตรวจที่ โรงเรียนและให้โรงเรียนใกล้เคียงมา
ตรวจวัดสายตาด้วยกันได้ 

แพทย์หญิง ลลิดา  วีระวิทยานันต์ จักษุแพทย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร : ที่ผ่านมาเคยลงไป

ดำเนินการเป็นภาพรวมทุกกลุ่มวัย ตรวจคัดกรองโดยนักเทคนิค ไม่ได้ตรวจวัดคัดกรองโดยจักษุแพทย์ เช่น

บริษัท ห้าง ร้านแห่งหนึ่ง ที่ผ่านมาปีที่แล้ว เป็นต้นแบบจับคู่ 10 โรงพยาบาล นำร่องโซนกรุงเทพใต้ 16 
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ศูนย์บริการสาธารณสุข ควบกับ 10 โรงพยาบาล ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การเดินทางของเด็กที่จะส่งเข้าสู่

โรงพยาบาล ถึงแม้ใกล้ก็มีปัญหาการเดินทาง มีงบประมาณเพ่ือจะสนับสนุนเรื่องการเดินทางในส่วนนี้หรือไม่ 

นายแพทย์กฤช  ลี่ทองอิน  ที่ปรึกษา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: ศูนย์บริการสาธารณสุข

หรือโรงเรียน เขียนโครงการเสนอใช้งบกองทุนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ในการเดินทางนำพาเด็กไปตรวจ

ยืนยันที่ โรงพยาบาล ไม่ได้กำหนดราคาข้ึนอยู่กับดุลยพินิจคณะกรรมการฯ   

นางปนัดดา จั่นผ่อง สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย : การจับคูโ่รงเรียนกับหน่วยบริการสาธารณสุข
หรือโรงพยาบาล รวมถึงโรงเรียนสังกัด สช. กับ สพฐ. เพราะฐานข้อมูลอนามัยโรงเรียน HDC-SH ของเขต
สุขภาพ 12 เขต matching ข้อมูลกันแล้ว ยังขาดข้อมูล matching ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานครทุกสังกัด
ทั้งหมดยังไม่มีข้อมูลสุขภาพนักเรียน 

แพทย์หญิงนภัสชล  ฐานะสิทธิ์ รก.ผู้อำนวยการกองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
: ต้องประสานกับต้นสังกัดโรงเรียน เพราะ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ไม่มีฐานข้อมูล สังกัด สช. กับ สพฐ.  

นายแพทย์วรภัทร วงษ์สว ัสดิ ์ รองผู ้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (ว ัดไร ่ข ิง)  :  
กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และ 12 เขตสุขภาพ มีข้อมูลแตกต่างกัน สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขจะ
พัฒนาต่อไป คือ การพัฒนาข้อมูลให้สอดคล้องกัน สื่อสารผ่าน Platform แต่ละหน่วยงาน ให้สามารถผ่าน
ระบบเดียวกันได้ ทั้งข้อมูลด้านสุขภาพเด็กทั้งหมด นอกจากข้อมูลด้านสายตา และแนวทางการออกหน่วย
เคลื่อนทีพ้ื่นที่เชิงรุก 

นางปนัดดา จั่นผ่อง สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย : ข้อสรุปการประชุมในวันนี้  
1. การจ ับค ู ่สถานศ ึกษาก ับหน ่วยบร ิการ การตรวจค ัดกรองสายตาน ักเร ียนโรงเร ียนใน

กรุงเทพมหานคร สังกัดกรุงเทพมหานคร สช. และสพฐ. ทั้งนี้ ขอให้ผู้แทน สช. สพฐ,ประสานงาน
ร่วมกัน และส่งรายละเอียดข้อมูลทีเ่ชื่อมโยงกับสถานบริการสุขภาพในเขตพ้ืนที่ 

2. เรื่องระบบฐานข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะได้จัดเวทีประชุมหารือการพัฒนา
ความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและการบันทึกข้อมูลการใช้งานร่วมกันของกรุงเทพมหานครต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ และมอบหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
           นางสาวคัทลียา โสดาปัดชา  ผู้สรุปรายงานการประชุม 
           นางปนัดดา จั่นผ่อง  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


